

## การไปทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับและทัศนศึกษาแบบไปค้างคืน ในช่วงการศึกษา

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นักเรียนต้องเรียนรู้ที่โรงเรียน ทั้งทางด้านวิชาการต่างๆและความสามารถในการเข้าร่วมสังคม บ่อยครั้งที่การเรียนการสอนนอกห้องเรียนจะดีกว่าถ้าในห้องเรียน



ตัวอย่างเช่น การเรียนจะส่งผลสอดคล้องที่ดี ถ้านักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถาน ที่มีการจัดแสดงเรื่องต่างๆ เช่นเดียวกัน กับที่นักเรียนกำลังเรียน เมื่อมีการเรียนการสอนเรื่องปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเล จะดีมากถ้านำอุปกรณ์การจับปลา ไปและไปจัดการเรียนการสอนหนึ่งวันที่ริมฝั่งทะเล และถ้านักเรียนจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับป่า ควรที่จะไปเรียนในป่า สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ขณะที่ไปทัศนศึกษานั้น สามารถนำความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างและพัฒนาตนเองในชั้นเรียนได้ในรูปแบบอื่นๆ



การศึกษาตามสถานที่ต่างๆนอกห้องเรียนนั้น ส่งผลดีทางการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับส่วนรวมและกับเพื่อนๆร่วมห้อง การไปทัศนศึกษายังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยอีกด้วย นักเรียนจะได้สัมผัสอีกด้วย นอกจากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากการออกไปทัศนศึกษาแล้ว นักเรียนยังได้โอกาสทำความรู้จักกับนักเรียนคนอื่น ๆ ตอนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนบสิ่งต่างๆที่ท้าทายตนเอง ซึ่งปลอดภัยและไม่อันตราย และนักเรียนยังได้โอกาสแสดงความสามารถของตนเองทางด้านอื่นๆอีก

## โรงเรียนค่ายพัก (Leirskole)

นักเรียนทุกคนในประเทศนอร์เวย์ได้รับโอกาสให้เดินทางไปเข้าค่ายในช่วงเวลาที่เขาเรียนจนถึงระดับมัธยมต้น นักเรียนจะเดินทางไปพร้อมกับคุณครูที่เขารู้จัก ไปยังโรงเรียนค่ายพักเพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่นั่นมีครูประจำที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถานที่และบริเวณใกล้ๆโรงเรียนค่ายพัก รวมทั้งมีความรู้ทางด้านกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนจะร่วมด้วย กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นที่โรงเรียนค่ายพัก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ なたื่นเต้นและให้ความรู้มากมาย นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้และประสบการณ์มากมายจากโรงเรียนค่ายพักแล้ว เขายังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนมานั้นไปใช้ และจดจำมันได้ไปอีกนาน



ขณะที่แต่ละชั้นเดินทางไปทัศนศึกษาหรือไปค้างแรม นักเรียนชายจะนอนในส่วนของเขา และนักเรียนหญิงจะนอนอีกส่วนหนึ่ง ส่วนมากจะแยกกันอยู่คนละชั้น คุณครูมีหน้าที่ควบคุมความสงบและความเรียบร้อยตามห้องต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและอยู่ในขอบเขตที่ดี และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้นักเรียน นักเรียนทุกคนควรได้รับความรู้สึกที่ปลอดภัยจากไปการเข้าค่าย



นักเรียนหลายคนมีความจำเป็นต่างกันในเรื่องอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้สึกความปลอดภัย

การไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนจัดไม่มีค่าใช้จ่าย หลายๆโรงเรียนและโรงเรียนค่ายพักมีอุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถขอยืมใช้ได้

แจ้งให้คุณครูทราบถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาและโรงเรียนค่ายพัก กรุณาแจ้งให้คุณครูทราบเกี่ยวกับบุตรของท่านถึงสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่างๆ และที่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ